



ที่ มท 0805/ว

689

กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. 10200

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

เรื่อง ชักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง 1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.6/ว 1044 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๔๕
2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0805/ว 56 ลงวันที่ 20 มกราคม ๒๕๔๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อจังหวัดที่ไม่ได้รายงานผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่กระทรวงมหาดไทยขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในท้ายระเบียบฯ ดังกล่าว เป็นแนวทาง แล้วให้จังหวัดสรุปผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการขยายระยะเวลาการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเดิมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 ตุลาคม ๒๕๔๕ เป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๔๖ ตามมติคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 นั้น

จากรายงานผลการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับปรากฏว่า มีหลายจังหวัดไม่เลขรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้กระทรวงมหาดไทยทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งที่ยังดำเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ฉะนั้น เพื่อให้การจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด ซึ่งการวางระบบการควบคุมภายในเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้มาตรการด้านการติดตาม ตรวจสอบ และการวิจัย ประเมินผลของโครงการท้องถิ่นไทยใสสะอาด จึงขอชักซ้อมการปฏิบัติตามระเบียบฯ ดังกล่าว ดังนี้

/ 1. ให้กลุ่ม...

1. ให้กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบจำนวนและรวบรวมรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังจัดวางระบบการควบคุมภายในไม่แล้วเสร็จ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อแจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยด่วน และในกรณีที่การจัดวางระบบการควบคุมภายในยังไม่แล้วเสร็จ ให้ชี้แจงเหตุผลข้อขัดข้องให้ทราบด้วย

2. ให้จังหวัดรายงานผลความคืบหน้าการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงานฯ แนบท้ายหนังสือที่อ้างถึง 1 ให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ 31 มีนาคม 2547 และในระยะต่อไปให้รายงานทุก ๆ 3 เดือนจนกว่าการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในเขตจังหวัดจะแล้วเสร็จ

3. ให้กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบติดตามการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคราวออกตรวจสอบและนิเทศงานด้วย

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชา โมกขะเวส)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น

โทร. 0-2241-9026, 0-2241-9027

โทรสาร 0-2241-5646